

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ CẨM TÂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Cẩm Tân, ngày 13 tháng 8 năm 2024

V/v chủ động các biện pháp  
phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây  
Lúa vụ Thu - Mùa 2024.

Kính gửi: Các đồng chí Trưởng thôn và bà con nhân dân.

Hiện nay, trên cây lúa đang ở giai đoạn đứng cái - trổ, nhìn chung cây lúa sinh trưởng phát triển thuận lợi. Trên cây lúa xuất hiện sâu cuốn lá, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh và gây hại nhẹ trên các giống nhiễm như Bắc Thịnh, BC15, Thái Xuyên 111, Nếp,...; các giống có bản lá to, mỏng, xanh tốt, ruộng bón thừa đạm... Để bảo vệ năng suất vụ Thu Mùa và giảm thiệt hại do sâu bệnh gây ra. UBND xã đề nghị các thôn và bà con nhân dân thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thanh của thôn về tình hình diễn biến sâu bệnh hại và biện pháp phòng, trừ để người dân chủ động phòng trừ có hiệu quả, cụ thể:

Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng phun trừ khi rầy cám tuổi 1-2 đối với lúa giai đoạn trước trổ nếu mật độ từ 1.500 con/m<sup>2</sup> bằng các thuốc nội hấp, lưu dẫn có hoạt chất như Pymetrozine; Acetamiprid + Imidacloprid; Lambda-cyhalothrin + Thiamethoxam,... fSutin 50 EC, Chatot 600WP, Chess 50 WG,..và từ 750 con/m<sup>2</sup> giai đoạn sau trổ bằng các loại thuốc tiếp xúc có hoạt chất như Fenobucarb, Nitenpyram, Buprofezin,...

Đối với những diện tích lúa chớm bị bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn và những diện tích có nguy cơ cao bằng các loại thuốc có hoạt chất Bismethiazol, Copper hydroxide, Oxolinic acid, Thioldiazole zinc, Kasugamycin, Streptomycin, Ningnanmycin, Bronopol...

Ngoài ra cần tăng cường theo dõi sâu đục thân, bướm 2 chấm, chuột, bọ xít dài, bệnh khô vằn, đen lép hạt để có biện pháp phòng trừ ngay ở diện hẹp.

**Lưu ý:** Không chỉ đạo phun thuốc tràn lan, phun khi sâu non, rầy cám đang ở tuổi 1,2 và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

Trên đây là một số nội dung cần tập trung chỉ đạo để đảm bảo sản xuất vụ Thu – Mùa 2024, đề nghị các thôn và bà con nhân dân nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu NN.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trịnh Minh Chung**